

จีบสาวสูงวัย...ง่ายกว่าจีบเด็กจริงหรือเปล่า?

นำเสนอเมื่อ : 21 พ.ย. 2552

จีบสาวสูงวัยง่ายกว่าจีบเด็กจริงหรือเปล่า?

เรื่องจริงที่ผู้หญิงควรให้ความสนใจ
เพราะอายุ อาจเป็นข้อพิจารณาใหม่ที่เขาใช้ตัดสินใจเวลาจีบสาว



ผมว่าไม่ง่ายขึ้นนะ เพราะจีบคนที่อายุมากกว่า เราไม่รู้ว้าวัยเธอต้องการอะไรกันแน่ แต่ถาจีบคนที่วัยเด็กกว่า ในเมื่อเราก้เคยเป็นเด็กมาก่อน ยอมรู้อะไรบ้างที่ต้องการอะไร

เอ นักศึกษา, วัย 19 ปี

ง่ายกว่าสิ เพราะเหมือนคนที่อายุมากกว่า ก็มักเริ่มมีตัวเลือกน้อย ส่วนใหญ่เธอมักจะคิดว่าอะไรที่เขามาง่ายกว่าคนที่อายุยังไม่มาก ซึ่งถือว่าโอกาสเลือกยังเยอะอยู่

พล นักศึกษา, วัย 21 ปี

จะวางง่ายก็ง่ายนะ เพราะสาวสูงวัยจะผ่านอะไรมามากกว่า ซึ่งก็คล้ายๆ กับว่าถ้ามีแฟนอายุมากกว่า เธอก็จะมีความเป็นผู้ใหญ่ในตัว เข้าใจอะไรง่าย บางทีพูดนิดเดียวก็รู้อะไรแล้ว

มิก นักศึกษา, วัย 19 ปี

ไม่นะ เพราะข้อดีของการมีแฟนเด็ก คือเราจะรู้สึกได้ถึงความเป็นผู้นำ ซึ่งผมก็เชื่อว่า

ผู้ชายร้อยทั้งร้อยต้องการแบบนั้น

เบน นักศึกษา, วัย 19 ปี

ผมเป็นคนหนึ่งที่มีแฟนอายุมากกว่า ซึ่งเวลาเราสองคนต้องการเวลาส่วนตัว จะไม่ค่อยมีปัญหา เพราะต่างคนต่างเที่ยว ต่างมีก๊วนเพื่อน และแยกแยะได้ว่า เวลาไหนควรเป็นของแฟนหรือของเพื่อน แต่ถามีแฟนเด็ก ก็มักจะต้องตัวติดกัน ไปไหนไปดวยกันตลอด ซึ่งหากเดินทางไปบางสถานที่ที่อีกฝ่ายไม่ชอบ ก็คงน่าเบื่อ

ฤทธิรงค์ สถาปนิก, วัย 29 ปี

เป็นเรื่องจริงนะ ผู้หญิงที่อายุมากกว่ามักมีความรอบคอบ มีการวางแผนอนาคต และบางครั้งเหมือนผู้หญิงคนนั้นก็จะช่วยจัดระเบียบชีวิตให้เรา แต่ไม่ใช่ว่าบั้นเนะ ซึ่งตรงนั้น ผมเชื่อว่าผู้หญิงที่อายุเยอะเข้าใจดีว่าอะไรควรหรือไม่ควร

อัย ธุรกิจส่วนตัว, วัย 32 ปี

ไม่นะ ผมว่าสาวสูงวัย ประสบการณ์ก็คงเยอะขึ้นตามวัย ไม่เหมือนเด็กที่ไร้เดียงสา

อ่อนประสบการณ์ เลยต้องการคนชี้แนะะ จีบเด็กน่าจะง่ายกว่า **รักษ นักศึกษา, วัย 18 ปี**

ไม่นะ เพราะสาวสูงวัยคงจะไม่คิดถึงคู่ที่แคดวงกันทั่วไป ในการคบกันน่าจะมีเหตุผล

ที่สูงขึ้นกว่าการคบเด็ก **ครรชิต พนักงานบริษัท, วัย 24 ปี**

น่าจะจริง เพราะตอนนี้ก็มีสาวอายุมากกว่ามาชอบ แต่ถ้ามว่าจีบง่ายกว่าใหม่ ก็ง่ายกว่า

เพราะถาเราหนุ่มบวกกับอายุที่น้อยกว่า แล้วพวกเธอยังไม่มีแฟนดวย มันก็ยิ่งทำให้หัวใจ

พวกพี่ๆ ปาๆ กระชุกกระชวย แต่จีบเด็ก กลัวโดนเด็กหลอก **วิวัฒน์ชัย ทนายความ, วัย 29 ปี**

ที่มา varieties.gmember.com/